

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น/ พนง.ส่วนตำบล/พนง.จ้าง อบต.แกใหญ่/สมาชิก อบต.แกใหญ่

ประจำเดือน มกราคม 2558

วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายมนตรี บุญสุยา ตำแหน่ง นายก อบต.แกใหญ่ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1**

**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธาน

- ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 2**

**เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ 3**

**เรื่องนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ**

ประธาน

- 1. การจ่ายขาดเงินสะสม เพราะทุกโครงการที่ขอมาทั้งหมดใช้วงเงินประมาณ 20 ล้านบาท อยากให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวตำบลแกใหญ่ทุกเส้นจะทำให้จบในเที่ยวนี๊ เงินสะสมมีอยู่ประมาณ 30 ล้านบาท และทุนสำรองมีอยู่ประมาณ 17 ล้านบาท ถ้าจะใช้ต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด สะพานบ้านตาเตนจะรีบดำเนินการให้เสร็จ ตอนนี้อยู่ระหว่างการขอแบบ และการอนุญาตจากชลประทาน อยากให้มีการทำแผนเพิ่มเติม เพราะมีบางเส้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ที่มีความจำเป็นเดือดร้อนต้องการที่จะลาดยางทั้งตำบล วางท่อทั้งตำบล จ่ายขาดเงินสะสมก่อนแล้วทำแผนเพิ่มเติม

นายปรีชา มุลาพันธ์

(ประธานสภา)

ขออนุญาตท่านนายก สมาชิกต้องการที่จะเสนอโครงการเงินสะสมที่จะจ่ายขาดในรอบนี้ คิดว่าโครงการของท่านต้องใช้แผนเพิ่มเติมหรือไม่ ให้ชี้แจงกับนายก กลัวจะมีปัญหา คุณสมศักดิ์ ( สมาชิกหมู่ที่ 9 ) มีความคิดเห็นอย่างไร

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร

(สมาชิกอบต. หมู่ 9)

จะดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ใช้ไหมครับ

ประธาน

อยากให้รีบดำเนินการให้เสร็จก่อนหน้าฝน อยากให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนในข้อบัญญัติปกติ ได้ให้ทางกองช่างแยกออกมาแล้ว เพื่อที่จะแยกออกมาจากจ่ายขาด ให้ทางกองช่างเตรียมรายละเอียดเข้ามา ว่าในแต่ละหมู่มีอะไรบ้าง

**หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่**

-ถนนเส้นจากทางเชื่อมลาดยางทางเข้า (ร้านจ๊อแอม) ถึงบริเวณที่มีบ้านพักผู้อยู่อาศัย ประมาณ 300 เมตร ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ 798,000 บาท

## หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร (จากถนนคอนกรีตเดิมหน้าวัดถึงสะพานบ้านแกน้อย) ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการประมาณ 44,800 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (จากบ้านนายทิพวรรณ ถึงมุมหนองน้ำสาธารณะประโยชน์คุ้มโคกรัง) ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการประมาณ 124,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 46 เมตร (จากซอยบ้านนายสัมพานทอง) ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการประมาณ 50,700 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 52 เมตร (จากซอยบ้านนายसान มั่นธูภา) ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการประมาณ 55,900 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 54.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (จากซอยป่าช้าเก่าตะวันออกโรงเรียนบ้านแกน้อย ) ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการประมาณ 123,100 บาท (ดำเนินการตามข้อบัญญัติปี 58)

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 197 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (จากบ้านนายทิพวรรณ ถึงบ้านนายโคภา ยิ่งยง) ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการประมาณ 362,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (จากเส้นตะวันออกคุ้มโคกตาสีจากถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านถึงถนนคอนกรีตไปคุ้มกมด ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการประมาณ 938,000 บาท

## หมู่ที่ 3 บ้านจ๊กจูก

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,372 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถนนคอนกรีตเดิมจากบ้านจ๊กจูกถึงโรงเรียนสุรินทร์ภักดี) ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการประมาณ 3,568,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 62 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถนนคอนกรีตเดิมจากสามแยกบ้านระไซร์-ตาเตน ถึงบ้านตานับ) ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการประมาณ 169,000 บาท

## หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ

-ถนนเส้นทางสาธารณะจากบ้านนายคำนวน บันเทิงใจ ถึงถนนสายเลี่ยงเมือง ระยะทางประมาณ 600 เมตร ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการประมาณ 1,360,000 บาท

### **หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย**

-ถนนจากหน้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างตรงศิริถึงเส้นทางบ้านแกน้อย ค่าใช้จ่าย  
ดำเนินโครงการประมาณ 356,000 บาท

-ถนนจากหน้าร้านตระแบกซ้อป ถึงบ้าน นายสมพงษ์ สุขสงวน ค่าใช้จ่าย  
ดำเนินโครงการประมาณ 164,000 บาท (ซ้ำในข้อบัญญัติ)

### **หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา**

-ถนนหลักจากแยกถนนลาดยาง สาย 214 ถึงบ้านนายปรีชา ขอบเสร็จ  
ระยะทางประมาณ ยาว 117 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ 191,000 บาท

- ถนนจาก (คุ่มตำตระสอ ถึงบ้านนางประสงค์ สายศรีแก้ว) ความยาว 464  
เมตร ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ 1,020,000 บาท

### **หมู่ที่ 7 บ้านทง**

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 903 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (จากถนนคอนกรีตเดิมบ้านทงจนถึงสาม  
แยกไปบ้านหนองธาตุ) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ 3,279,000  
บาท

### **หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ**

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 66 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (เส้นบ้านนายอุทัย สำเร็จดี ถึงบ้านนาย  
วิโรจน์ ภูทอง) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ 124,400 บาท  
(ดำเนินการตามข้อบัญญัติปี 58)

### **หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน**

-โครงการปรับแต่งผิวจราจรลงหินคลุก ขนาดถนนดินกว้าง 4 เมตร รวม  
ความยาว 800 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (เส้นบ้านตาเตน  
จ๊กจูกเชื่อมเขตตำบลท่าสว่าง) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ  
156,400 บาท

### **หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่**

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 541.50  
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (เส้นจากโรงพยาบาลส่งเสริม  
สุขภาพตำบลแกใหญ่ ถึงคลองชลประทาน) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ  
ประมาณ 1,197,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนข้างละ 1 เมตร  
จำนวน 2 ข้างทาง ระยะทาง 1,035 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ (เส้นจากสี่แยกบ้านแกใหญ่ถึงคลองชลประทาน) ค่าใช้จ่ายดำเนิน  
โครงการประมาณ 1,321,000 บาท

### **หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม อนุมัติดำเนินการ 2 โครงการ**

-ถนน (บ้านนายใหญ่ จรเจริญ ถึงถนนหินคลุก อบจ.) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ 1,603,000 บาท

-ถนน (จากบ้านนายชาติชาย ดีเหลือ ถึงถนนคอนกรีตเดิม) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ 88,000 บาท (ซ้ำในข้อบัญญัติ)

### หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 604 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (จากริมคลองชลประทานถึงกระท่อม นายประสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ 969,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ต่อจากคอนกรีตเดิมแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 จนถึงแยกบ่อบำบัดน้ำเสีย) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ 1,675,000 บาท

### หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่

-ถนน (จากบ้านนางกิ่ง ยินดีฉาย ถึงบ้านนายวิชัย มีพร้อม) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ 175,000 บาท (ซ้ำในข้อบัญญัติ)

-ถนน (สามแยกถนนคอนกรีตที่จอตระกั้ว) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ 18,000 บาท (ไม่มีอยู่ในแผน)

-ถนน (บ้านนางวิรินทร์ เสาะสิทธิ์ ถึงบ้านนายสำรวน หลุทัยถาวร ) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประมาณ 172,000 บาท

-ถ้าได้ยอดทั้งหมดผมจะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบอีกครั้งนะคะ

2. เรื่อง การไปศึกษาดูงาน ให้แต่ละท่านเสนอว่าต้องการที่จะไปศึกษาที่ใด ที่ได้เสนอมมาแล้วก็คือ การไปศึกษาดูงานที่ จ.ภูเก็ต ในส่วนของข้อบัญญัติโครงการระหว่างพนักงานอบต. กับสมาชิกคนละโครงการ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.แกใหญ่ ได้ตั้งไว้จำนวน 300,000 บาท ในส่วนของโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำหมู่บ้านได้ตั้งไว้จำนวน 300,000 บาท

- ผมขอเสนอไปบุรีรัมย์ พัก 2 คืน เนื่องจากมันใกล้ดีครับ

- ผมว่า จ. ภูเก็ตไกลไป ไป 20 ชั่วโมง กลับก็ 20 ชั่วโมง ถ้านั่งแอร์เอเชียไป น่าจะพิจารณาอยู่นะครับ

ใจจริงผมอยากพาทุกท่านไปนครวัด แต่เนื่องจากไม่สามารถใช้เงินในข้อบัญญัติได้ เพราะต้องใช้แต่ในประเทศ ในส่วนของข้าราชการและลูกจ้างจะไปพร้อมกันเลยหรือว่าจะแยกไปก็แจ้งได้ นะครับ ต้องการให้แต่ละท่านแสดงความคิดเห็นออกมาครับว่าต้องการแบบไหน

นายจำเนียร คงกล้า  
(สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5)  
นายพิสูตร ดีเลิศ  
(สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8)  
ประธาน

นายปรีชา มุลาสินท์  
(ประธานสภา)

- ผมขออนุญาตที่ประชุมนะครับ คือในตอนนี้อยู่ขออนุญาตพิจารณาผ่าน จากที่อำเภอมาครับเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ประเด็นแรกบางท่าน อาจจะคิดว่าเมื่อขออนุญาตผ่านแล้วไปศึกษาดูงานเป็นอันดับแรก ไม่ใช่ ขออนุญาตผ่านแล้ว ผู้บริหารจะคิดแต่ไปศึกษาดูงาน เนื่องจากพิจารณาแล้ว อยู่ในห้วงเวลาที่เหมาะสม อยู่ระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริหารเสนอ ผมเห็นด้วยครับ ไปรถ 2 คัน ทั้งฝ่าย เจ้าหน้าที่และสมาชิกอบต. ส่วนสถานที่อยากให้เสนอมา ดูระยะเวลา ดู สถานที่ เพราะเนื่องจากภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทางสภาต้องประชุมใน ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ ประมาณกลางๆกุมภาพันธ์ทางสภาจะเร่ง ประชุมให้ทัน ทางเลือกที่ 1 คือ จ.ภูเก็ต ทางเลือกที่ 2 คือ จ.เลย เละ--- หรือไม่ หรือ อีกทางเลือกไปทางเส้นภาคกลาง อยุธยา พิษณุโลก สุโขทัย ก็ แล้วแต่ที่ประชุมครับ

นายเสงี่ยม พวงศรี  
(สมาชิก หมู่ที่ 13)

- ผมคิดเห็นว่าการไปศึกษาดูงานนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ที่ผมสังเกตดู ที่ผ่าน มา พอขึ้นรถก็แยกกันเป็นกลุ่มๆ นี่คือการทำงานของชาวตำบลแก่ใหญ่ของเราแล้วจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไร ใจจริงผมไม่ออกไปหรอก ครับ เพราะไปแล้วไม่มีความสุข สู้อยู่บ้านดีกว่า แต่ถ้าท่านไปผมก็ไม่ได้ว่า อะไรครับ แล้วแต่เสียงส่วนมากนะครับ

ประธาน

ให้ทุกคนร่วมกันเสนอมา ผมจะหาจุดที่มีศักยภาพมากที่สุดในการไปศึกษา ดูงานเพื่อที่จะได้นำกลับมาพัฒนาตำบลแก่ใหญ่ ส่วนโครงการที่จะทำให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ช่วยกันนะครับ

นายสุชาติ เมืองงาม  
(สมาชิกอบต. หมู่ที่ 12)

- ผมรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมีทั้งฝ่ายข้าราชการ พนักงานฯและทางฝ่ายสภาโดยพร้อมเพรียงกัน เกี่ยวกับการศึกษาดูงานผม เห็นด้วย เป็นกำลังใจให้ทางพนักงานทุกท่านครับ การไปศึกษาดูงานผม เลือกที่จะไปผาแต้มครับ เพราะอยู่ทางอีสานใต้ ไปบริเวณใกล้ๆ

นายประกาศิต จันทน์หอม  
(ปลัด อบต.)

- จริงๆก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรครับ ผมเป็นเจ้าหน้าที่ นโยบายของ ผู้บังคับบัญชาสำคัญเสมอ แล้วแต่พี่น้องแจ้งความประสงค์ด้วย ผมไม่ ปฏิเสธสถานที่ที่จะไป

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  
(สมาชิกอบต. หมู่ที่ 10)

- ผมกลัวนะครับว่า ไปเสร็จกลับมาเบิกจ่ายไม่ได้ คือเป็นปัญหาที่สำคัญ ถ้าไปก็ไปได้ ใครจะไปไม่ไปก็คุยกัน ไม่ใช่ไปแล้วกลับมาเบิกจ่ายไม่ได้ ไม่มีคนทำเรื่องให้ ก่อนที่จะไปเราไม่มีอะไรให้ชาวบ้านเลย ขออนุญาตจะผ่านแล้ว ก่อนที่ไปจัดโครงสร้างพื้นฐานให้ชาวบ้านด้วยครับ

ประธาน

- ผมตั้งใจจะประชุมจ่ายขาดก่อนอยู่แล้วครับ ในก่อนสมัยประชุม แต่ใน ส่วนของบางโครงการที่อยู่ในขออนุญาตเงินได้มาเป็นบางส่วนแล้วครับ ในปี ที่ผ่านมามีเงินได้โอนมาในช่วงปลายปีงบประมาณแต่ตอนนี้บางโครงการ สามารถดำเนินการได้เลย 13 หมู่ที่อยู่ในขออนุญาตจะเริ่มดำเนินการ ปีนี้ เงินโอนมา 9 ล้านบาทบาท ในส่วนของนม อยากรู้ให้ทราบนะครับว่า โครงการต่างๆได้คลอออกมาแล้วครับ ซึ่งปีที่ผ่านมาเราได้กลางปี

นายพิสูจน์ ดีเลิศ  
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8)

- ตอนโครงการงานวันเด็กมีการประชุมเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้อำนวยการโรงเรียน สดท้ายกรรมการไม่เซ็นตรวจรับ แล้วก็มีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง คือการประชุมโครงการไปศึกษาดูงานและประชุมการจ่ายขาดโครงการงานวันเด็กคือเรื่องหนึ่ง โครงการไปศึกษาดูงานอีกเรื่องหนึ่ง และเรื่องการจ่ายขาดอีกเรื่อง ก็อยากให้ท่านนายกชี้แจงเรื่องเงินงานวันเด็กที่ทุกท่านรอคอยจะได้วันไหน ขอขอบคุณครับ

ประธาน

- ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ ในเรื่องของงานวันเด็กผมเซ็นเอกสารออกจากโต๊ะผมแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำฎีกาจากกองคลังจากส่วนงานต่าง ๆ ผมต้องขอโทษด้วยในวันงานผมไม่อยู่เนื่องจากติดภารกิจต่างที่ต่างจังหวัด แต่วันที่ 8 มกราคม 2558 ผมอยู่จนถึง 6 โมงเย็น เพื่อจะเตรียมงานให้เสร็จเพราะวันรุ่งขึ้นจะต้องเปิดงาน ผมติดภารกิจจริง ๆ ก็เลยให้รองนายกชิตพงษ์ บุญประถัมภ์ ดำเนินการแทน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ผมไม่ทราบจริง ๆ ตอนนี้อยู่เซ็นเช็คอย่างเดียว

นายเสงี่ยม พวงศรี  
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 )

- ผมพอทราบข้อมูลอยู่นะครับ ต้องอยู่ที่กรรมการจะเซ็นดี ทุกคน ทุกท่านต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องเซ็นดีทุกท่าน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ไม่ใช่เอาตัวรอด ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ

ประธาน

จริง ๆ แล้วกรรมการตรวจรับต้องมีการสับเปลี่ยนเวียนกันไป การตั้งกรรมการตรวจรับปกติแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมาถามฝ่ายบริหารก่อน ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างต้องมาถามก่อนว่าดำเนินการได้หรือยัง แต่ขั้นตอนการดำเนินการนั้นผิดขั้นตอนไปหลาย ๆ อย่าง กรรมการชุดแรกไม่มีการสอบถามว่าจะเอาใครเป็นกรรมการตรวจรับ ชุดแรกเป็นการเขียนกันเองทำกันเอง กรรมการที่ตรวจรับชุดนี้เพิ่งตรวจรับถนนลาดยางมาราคาเกือบ 10 ล้าน เพราะโครงการลาดยางบ้านตาเตน ก็จะมีการร้องเรียนกันอีกแล้ว โดยความเหมาะสมในการทำงานจริง ๆ แล้วต้องมีการช่วยกันตรวจรับงานให้เป็นกลุ่ม ๆ กันไป หัวหน้าส่วนก็ต้องมารับผิดชอบบางส่วนด้วย เพราะที่ผ่านมาเอาแต่ตัวเล็กตัวน้อยมาเป็นกรรมการตรวจรับ มีการเปลี่ยนกรรมการตรวจรับ 3 รอบแล้วครับ โดยที่ไม่ใช่คำสั่งผมเลย แต่ตอนนี้เซ็นดีออกจากโต๊ะผมไปแล้วขั้นตอนคงจะไม่นาน

นายปรีชา มุลาสินท์  
(ประธานสภาฯ)

- ขอเสนอเกี่ยวกับหลังปีใหม่มา ผมพอที่จะทราบเรื่องบ้าง จะต้องโทษทั้งสมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร ไซ้ที่เราประชุมกันตกลงกัน แต่ผิดระเบียบ อบต. แก่ใหญ่ ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์แบบไหน เพราะฉะนั้นการเซ็นงานอะไรก็แล้วแต่ทุกคนระวางทั้งนั้นเลย ผมเลยคิดว่าพวกเราทำตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป คืองานที่เราประชุมกันในวันนี้คือโครงการไปศึกษาดูงานเราจะทำให้ถูกระเบียบได้หรือไม่ คือใครไม่ได้ก็ไม่ต้องให้ไป กรรมการที่จะเซ็นดีก็จะไม่มีปัญหา เพราะเราคิดว่าการจัดงานวันเด็ก

จะต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ต้องมีอะไรให้เด็กกิน แต่เมื่อไปดูแล้วปรากฏว่าผิดระเบียบ ซึ่งตอนนี้ต่างฝ่ายต่างระแวงซึ่งกันและกัน ซึ่งผมไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น ซึ่งในงานที่สองผมขอฝากไว้เราจะรวมกันไปและจะทำให้ถูกระเบียบ และเราน่าจะเดินทางร่วมกันไปได้

นายเอก หงษ์ทอง  
(สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 )

- ในครั้งก่อนที่เคยร่วมในการศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานในครั้งที่ผ่านมาพบว่า จริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้อะไรในการศึกษาดูงานของอบต.แก่งใหญ่ เราควรเอาตามบริษัททัวร์ได้จัดไว้ เนื่องจากเค้ามียกคนเน็คชั่น มีการเดินสไลด์อยู่แล้ว สิ่งที่ผมอยากเห็นคือว่า เมื่อเราไปดูงานเราได้งานกลับมาด้วยหรือไม่ ทุกที่มีที่เกี่ยวทั้งนั้น แต่สิ่งที่เราได้กลับมาจากการไปเที่ยวคืออะไร วันนี้ปัญหาที่อบต.แก่งใหญ่จะต้องพบเจอแล้วแก่งในอนาคตรมมีอยู่ 3 ทางเลือกด้วยกัน 1. เรื่องของพลังงาน 2. เรื่องของขยะ 3. เรื่องของมลพิษของโรงงาน 3 เรื่องนี้มีอย่างน้อย 1 เรื่องที่จะต้องไปดูจะเป็นที่ไหนก็ช่าง อาจจะเป็นโรงไฟฟ้า แถวแปดริ้ว ราชบุรีมากมายส่วนถ้าเกี่ยวกับขยะก็จะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตหรือมีที่ไหนอีก สิ่งเหล่านี้เราต้องมาวางและกำหนด ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องผมเห็นส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวไม่ค่อยได้เที่ยวสักเท่าไรส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมสัมพันธ์กันซะมากกว่า เพราะฉะนั้นผมขอฝากตรงนี้ว่าถ้าจะไปจริง อยากให้ได้ความรู้ความรู้จักกลับสุรินทร์ด้วยจริง ๆ

นายปรีชา มุลาสินท์  
(ประธานสภาฯ)

- ผมขออนุญาตทำหน้าที่แทนท่านนายกนะครับ ขอมติเลยนะครับ เพราะท่านปลัดก็ไม่ขัดข้องเรื่องนโยบายของผู้บริหารที่จะให้ไปด้วยกัน ท่านปลัดได้แถลงออกมาแล้วนะครับ ผมอยากให้ทุกท่านเสนอมาเลยครับ 1.จ. ภูเก็ต 2.โซนทางภาคอีสานนะครับแถว ๆ จังหวัดเลย อยากให้ทุกคนเสนอเลยนะครับ เพราะเราก็ตกลงที่จะไปด้วยกันแล้วนะครับ หรือจะเขียนใส่กระดาษมาให้ผมเลยก็ได้

นายสุชาติ เมืองงาม  
(สมาชิกอบต. หมู่ที่ 12)

- จ.ภูเก็ตครับ

นายปรีชา มุลาสินท์  
(ประธานสภาฯ)

- เส้นทางที่ 2 มีใครเสนอเส้นทางไหนครับ

นายจำเนียร คงกล้า  
(สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5)

- ทางเหนือเราก็เคยไปแล้ว ทางฝั่งภาคอีสานแถว ๆ จ.หนองคายท่านนายกท่านก็เคยไปมาหมดแล้ว เหนือแต่โซนภาคใต้ที่พวกเราไม่เคยไป ขอเสนอ จ.ภูเก็ตครับ

นายปรีชา มุลาสินท์  
(ประธานสภาฯ)

- เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกท่าน คุณครูอยากจะเสนอไปที่ไหนอีกหรือเปล่าครับ

นางฉวีวรรณ ชาวงษ์  
(ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ร.ร.บ้านแก่งใหญ่)

- ในส่วนของคุณครูไปที่ไหนก็ได้คะ

นายปรีชา มุลาสินท์

- ไม่มีใครเสนอที่อื่นอีกใช้ไหมครับนอกจาก จ. ภูเก็ต ส่วนงบประมาณ

- (ประธานสภาฯ) จะจัดการอย่างไรก็ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดการนะครับ ว่าแต่ละคนตั้งใช้งบประมาณเท่าไร
- ประธาน - ผมมีโอกาสได้คุยรายละเอียดกับทางทัวร์ไว้คร่าวๆ นะครับ อยากจะชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อคนเท่าไรถ้าไป จ. ภูเก็ต ก็ประมาณ 6,500 บาท/คน การเดินทาง 2 คืน 3 วัน อาจจะต้องพักเพิ่มเป็น 3 คืน 4 วัน ถ้าจริง ๆ เลย ไล่อายทางถ้าเป็นไปได้ เพราะค่าใช้จ่ายจะหนักไปที่ค่าธรรมเนียมครับ ถ้าอยากขึ้นเครื่องบินไปนั้นสามารถไปได้แต่พวกเราต้องออกค่าเครื่องเอง สรุปแล้วหลัก ๆ ไปทางภาคใต้ก็แล้วกัน แต่ถ้าหากมีปัญหาค่าใช้จ่ายไม่พออาจจะไปแค่วัน ๆ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ก็แล้วกัน ดูตามงบประมาณที่เราสามารถเบิกจ่ายได้ เอาตามความเป็นจริง มีใครเสนออะไรอีกไหมครับ
- นายพิสุจน์ ดีเลิศ  
(สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8)  
ประธาน - ก็เอาตามเสียงส่วนใหญ่ นะครับ
- นายเอก หงส์ทอง  
(สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3)  
- ถ้าอย่างนั้นเอาแถว ๆ จ. เพชรบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ จ. นครศรีธรรมราช จ. สุราษฎร์ธานี
- จริง ๆ แล้ว โปรแกรมเที่ยวทางภาคใต้นั้นมีเยอะมาก ที่พูด ๆ มา ระยะทางพอ ๆ กัน แต่ไปถึงแค่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผมก็ไม่แน่ใจว่าพวกเราจะได้อะไรกลับมา แต่ถ้าไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมก็อยากให้ไปดูศึกษาดูงานที่โรงกำจัดขยะที่จังหวัดภูเก็ต ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสิ่งที่ควรไปดูคือ สหกรณ์โคออป ถ้าไปนั้นมีเยอะมาก เพียงแต่เราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะไปดูอะไร ผมคิดว่าเป้าหมายที่เราควรกำหนดให้ชัดเจนอย่างต้องได้แน่นอนคืออะไรที่เหลือน้ำมันไม่ยาก จะไปดูโรงเผาขยะ โรงไฟฟ้า หรือจะไปดูโรงงานเท่านั้นเอง สถานที่นั้นมันไม่ยาก ขอขอบคุณครับ
- นายปรีชา มุลาสินท์  
(ประธานสภาฯ)  
- ถ้าจัดสรรถึงจ. ภูเก็ตก็จ. ภูเก็ตนะครับ ถ้าถึงนครศรีธรรมราชก็ นครศรีธรรมราช
- ประธาน - ครับ การประชุมส่วนใหญ่ถือว่าเป็นโซนใต้ ท่านประธานอย่างไรครับ
- เสียงส่วนมากเป็นอย่างไงอย่างนั้นครับ เดี่ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการชี้แจงอีกครั้งครับ และให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณช่วยชี้แจงอีกทางครับ
- นายประกาศิต จันทน์หอม  
(ปลัด อบต.) - การไปอบรมนะครับ การประชุมทางวิชาการหรือการประชุมปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ การทัศนศึกษา การดูงาน การฝึกงานหรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ให้ระบุในหลักสูตรให้ชัดเจน การฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง การอบรมระดับต้นให้อบรมข้าราชการระดับ 1-2 หรือเทียบเท่า เช่นสมาชิกสภาอบต.เทียบเท่าระดับไหน มันก็จะเกี่ยวข้องกับค่าหัว ค่าห้องพัก ค่าอาหาร เหลดจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ที่เกี่ยวกับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลไป การคิดรายหัวจะไม่เหมือนกัน อยู่ที่ซี อยู่ที่ระดับของแต่ละคน ค่าห้องพักก็ไม่เหมือนกัน ตรงนี้ชัดเจนดี แล้วการเบิกรวมกับบุคคลภายนอกทางฝ่าย



ห้องที่หรือผู้นำไปด้วย การฝึกอบรมภายนอกหมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างในส่วนราชการ ถ้าเทียบซีของทางกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ก็เทียบซีว่ากันไป ถ้าเทียบไม่ได้เป็นบุคคลทั่วไป ก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอก การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้เทียบเท่าการฝึกอบรมระดับต้น คือ ซี 1 เขาห้องพักได้ไม่เกิน คีนละ 300/ท่าน ค่าอาหารได้ 120 บาท/วัน มื้อละ 40 บาท การฝึกอบรมที่ของเราจะดำเนินการ เช่นการไปฝึกอบรมศึกษาดูงานที่ภาคใต้ ที่จะต้องมีการฝึกอบรมเชิงวิชาการก่อน ส่วนการศึกษาดูงานก็เป็นเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานให้เป็นการศึกษาดูงานได้ก่อนการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม ใน 3 กรณี ไปก่อนฝึกอบรมหรือหลังการฝึกอบรมก็ได้ หรือในระหว่างการฝึกอบรมก็ได้ หรืออบรมเสร็จแล้วพากันไปก็ได้ ใน 3 กรณีนี้ ว่าด้วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายตามที่ทางประธานสภาได้ระบุมาให้ตามความเป็นจริง การคิดว่าจะไปทางจ.ภูเก็ต 2-3 คีน ออกจากสุรินทร์วันนี้ก็ไปถึงเที่ยงของวันถัดไป

นายเอก หงส์ทอง  
(สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3)

นายประกาศิต จันทร์หอม  
(ปลัด อบต.)

- ถ้าออกจากสุรินทร์เที่ยงก็จะถึง จ.ภูเก็ต 7.00-8.00 น.

- สำคัญตรงที่มันข้ามคีน ดูในเรื่องของงบประมาณว่าจะได้เท่าไร โดยเฉพาะค่ารถที่จะตีข้ามวันอีกวันหนึ่ง คือไปตีเป็น 2 วัน สำหรับในส่วน of ค่ารถ ไป-กลับ 2 วันเป็น 4 วันแล้ว เมื่อก่อน วันละ 12,000 บาท/วัน ทุกวันนี้ไม่ทราบว่าจะอยู่ที่เท่าไร ต้องคุยกับบริษัททัวร์ แต่นี้แนวทางก็คือต้องมีโครงการระบุ หลักสูตรให้ชัดเจนว่าจะอบรมสมาชิกสภาอบต. อบรมผู้นำชุมชนและหลักสูตรอะไร ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆของบุคคลภายนอกก็จะมีหลอดของมัน อันดับแรกต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่จะเดินทาง ก็จะต้องมีการมาอบรม 1 วัน และจะเดินทางไปวันไหนก็ว่ากันไป อยู่ที่มีการเขียนโครงการหลักสูตร เป้าหมายของเราเพื่อพัฒนาเสริมศักยภาพในด้านใด ของสมาชิก ผู้นำชุมชน อันที่ 2 โครงการของข้าราชการ ก็ต้องมีโครงการอีกต่างหากนะครับ แต่อยู่ที่ว่า โครงการฝึกอบรมให้เหตุผลว่าอย่างไร เป็นการประหยัดเรื่องเวลาต่างๆ แล้วอีกอย่าง โครงการจะอนุมัติ ต้องมีการส่งหนังสือขออนุมัติในกรณีผู้บริหาร/ประธานสภา ในสมาชิกสภาอบต.อนุมัติโดยประธานสภา ส่วนข้าราชการอนุมัติโดยนายกอบต. ต้องมีการรายงานไปยังนายอำเภอขอเดินทางไปราชการ ต้องชี้แจงว่า ก็เปอร์เซ็นต์ ในการศึกษาดูงาน ชี้แจงรายละเอียดแล้วท่านนายอำเภอเซ็นอนุญาต/อนุมัติ ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ ในการฝึกอบรม แล้วก็ต้องรายงานให้กับผู้ดูแลให้รับทราบผลการดำเนินการของเรา อันดับที่ 2 ก็ต้องมาสำรวจความต้องการของพี/น้องของแต่ละคน ว่าติดภารกิจ ว่าไม่สามารถไปศึกษาดูงานได้ก็ให้ชี้แจงมา และที่สำคัญส่วนราชการไปต่างที่ ต้องมีผู้ที่ดูแลสถานที่ราชการ โดยเฉพาะ

- ข้าราชการ ใครไป ใครอยู่จะต้องมีคนดูแล ประมาณสัก 5-6 คน อย่างต่ำ  
 เมื่อมีประชาชนมาใช้บริการจะได้ให้ความสะดวก
- ประธาน - ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำโครงการช่วยชี้แจงอีกทีครับ
- นางสุมาลัย แถบทอง - ในส่วนของการศึกษาดูงาน การเสนอโครงการว่าต้องการไปศึกษาดูงานที่  
 (จนท.วิเคราะห์ฯ) จ. ภูเก็ต ต้องมาพูดคุยว่าจะติดขัดอย่างไร ในเรื่องของค่าใช้จ่าย เบิกจ่าย  
 ตามความเป็นจริง ต้องทำโครงการให้ชัดเจน ถ้าในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่พอ  
 อาจจะเปลี่ยนเป็นโซนทางใต้ก็ได้ที่ไม่ต้องถึง จ. ภูเก็ต
- ประธาน - การไปทัศนศึกษาดูงาน ถ้าอย่างน้อยๆ ก็ถึง จ. ประจวบคีรีขันธ์ เอาตาม  
 ความเป็นจริง จะได้รับดำเนินการให้แล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาดูตาม  
 งบประมาณที่มีอยู่ละวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกที ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมอีก  
 หรือไม่
- นายจำเนียร คงกล้า - ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับ เพราะบางคนไม่อยากไป จ. ภูเก็ต เอาที่  
 (สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5) ระเบียบเบิกจ่ายได้ง่าย เอาใกล้ ๆ ก็ได้
- ประธาน - เอาตามนั้น เอาตามที่ถูกต้องเอาใกล้เคียงที่สุด
- นายพิสูจน์ ดีเลิศ - เอาที่ต้องนะครับทุกคนจะได้ไม่ลำบากใจ เพราะผมก็ไปด้วยถ้าไปไม่ถึง  
 (สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8) จ. ภูเก็ต
- ประธาน - ถ้าอย่างนั้นก็เอาตามความเป็นจริงจะได้ดำเนินการลงไปอาจจะเป็น 2 คืน  
 3 วัน หรืออาจจะเป็น 3 คืน 4 วัน จะให้เจ้าหน้าที่ทำตามงบประมาณ แล้ว  
 วันเวลาละครับ คือผมอยากให้ไปเดือนกุมภาพันธ์ คือช่วงประชุมสามัญ  
 สามัญเสร็จเราจะไปกันเลยไหม อยากจะให้เร็วที่สุด จะเอาอย่างไรเวลาที่ไป  
 ประชุมสามัญสามัญ คือวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2558
- นายพิสูจน์ ดีเลิศ - ก็ต้องดูที่ท่านประธานสภาฯ นะครับว่าจะประชุมเรื่องอะไร เอกสาร  
 (สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8) พร้อมมัย
- นายปรีชา มุลาลินท์ - คืออย่างนี้นะครับ ผมจะต้องเรียกประชุมก่อนอยู่แล้ว เราจะประชุม  
 (ประธานสภาฯ) ประมาณวันที่ 25-26 มกราคม 2558 ก็มีอยู่ประมาณ 2 เรื่องนะครับคือ 1.  
 เรื่องเกี่ยวกับ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (ป่ากรัง) ที่ยื่น  
 หนังสือมาแล้วมีข้อมูลพร้อม 2. เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมมีปัญหาคือถ้าท่านจะ  
 เอาเข้าที่ประชุมเลยคิดว่าแค่วันเดียวก็จบ ปัญหาก็คือเงินจ่ายขาดคือไม่ได้  
 อยู่ในปีงบประมาณ 2558 แต่เป็นปีงบประมาณ 2560 ถ้าอย่างนั้นเรื่อง  
 จ่ายขาดเงินสะสมเราเอาหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มัย
- นายสมศักดิ์ ศรีเนตร - ได้ครับ เพราะจะมีผู้ตยยื่นด้วยครับ ตอนนี้นำกำลังเตรียมเอกสารอยู่  
 (สมาชิกอบต. หมู่ที่ 10)
- นายปรีชา มุลาลินท์ - อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการหลังจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป  
 (ประธานสภาฯ)
- นายเอก หงส์ทอง - ท่านประธานสภาฯ ผมขอเห็นแย้งนะครับ คือในสมัยประชุมของเราคือ  
 (สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3) วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2558 ผมเห็นว่าไม่ควรไปในหัวของสมัยประชุม  
 ควรจะไปหลังจากสมัยประชุม เพราะว่าข้อมูลที่จะนำเข้ามาพิจารณาเงิน

จ่ายขาดเงินสะสมจะเสร็จวันไหน แต่ถ้าเสร็จก่อนสมัยประชุม เราก็สามารถ  
ที่ประชุมในห้วงนั้นได้ ฉะนั้นผมว่าการไปศึกษาดูงานของเราเป็นหลังจาก  
สมัยประชุมไปแล้ว ถ้ามันไม่ทันจริง ๆ ก็ต้องยอมว่ามันไม่ทัน แต่ไม่ใช่ว่า  
เราลัดวัน เพื่อทำให้มันไม่ทัน ผมว่าเป็นหลังจากวันนี้ให้มันสบายใจ จะได้  
ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

นายปรีชา มุลาลินท์  
(ประธานสภาฯ)

- สมัยประชุมอยู่ในช่วงวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2558 อยู่แล้วนะไม่สามารถ  
เดินทางไปได้ถ้าไม่มีธุระจริง ๆ ที่ท่านเอก หงษ์ทอง (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3)  
เสนอมาผมก็เห็นด้วยนะครับ เพราะไปปรับกับระเบียบ ก็เอาหลังวันที่ 15  
กุมภาพันธ์ 2558 นะครับ

ประธาน

มีท่านใดเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### เรื่องอื่นๆ

นายวิชัย จรจรรย์  
(สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1)

- มีเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับนะครับ ยื่นหนังสือมา 2 สัปดาห์แล้วแต่ยังไม่เห็น  
ไปดำเนินการซ่อมแซม

ประธาน

- ครับ เดี่ยวจะแจ้งให้ช่างเข้าไปดำเนินการเลย เส้นไหนครับ

นายวิชัย จรจรรย์  
(สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1)

- ในหมู่บ้านทั้งหมดเลยครับ หลายจุดครับ

ประธาน

- เดี่ยวจะแจ้งให้ช่างรีบเข้าไปดำเนินการเลย เพราะที่ผ่านมามีการตัดต้นไม้  
มีการออกไปซ่อมถนนเลยอาจจะยังไม่วางเข้าไปซ่อม เดี่ยวจะรีบจัดการให้  
เลย

นายปรีชา มุลาลินท์  
(ประธานสภาฯ)

- ต้องขออนุญาตท่านนายกอีกเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำอาหาร  
กลางวัน ผ่านมา 4 เดือนแล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้ ผู้ประกอบการฝากถาม  
มา

นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว  
(นักวิชาการศึกษา)

- กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ เพราะต้องรอข้อบัญญัติด้วยค่ะ

นายปรีชา มุลาลินท์  
(ประธานสภาฯ)

- ก็ให้ท่านแจ้งสมาชิก อบต.

ประธาน

ก็ดำเนินการไปทุกอย่างแล้วละครับ เพราะข้อบัญญัติก็เพิ่งอนุมัติไปเมื่อวาน  
มีท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมเลยนะครับ

ประธาน

กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

